

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS AN VŨ TỪ TỐP CUỐI ĐẾN ĐƠN VỊ XUẤT SẮC DẪN ĐẦU

Từ một ngôi trường ở tốp cuối của huyện về chất lượng giáo dục, với sự đổi mới, sáng tạo trong quản lý cùng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) đã chuyển biến mạnh mẽ, trở thành lá cờ đầu của tỉnh, của huyện trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.



Trường Tiểu học và THCS An Vũ luôn đổi mới, sáng tạo trong mỗi tiết học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Không bỏ học sinh lại phía sau

Cách đây khoảng 8 năm, nếu đến thăm Trường Tiểu học và THCS An Vũ không ai nghĩ đây là môi trường giáo dục thế hệ tương lai. Rất nhiều cái thiếu, cái cũ duy trì hàng chục năm ở ngôi trường này, từ việc thiếu giáo viên, thiếu học sinh đến thiếu trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất xuống cấp... Khó khăn kéo dài nhiều năm dẫn đến việc phụ huynh phải cho xin con em sang trường khác học để bảo đảm sự an toàn và kiến thức cho con em mình.

Là người gắn bó với ngôi trường nhiều năm, hiện là Phó Hiệu trưởng, khi nhắc lại quãng thời gian vượt khó, thầy giáo Vũ Tiến Đức luôn dành cho các thầy cô sự tôn trọng đặc biệt. Thấy giáo Vũ Tiến Đức cho biết: Trường Tiểu học và THCS An Vũ thành lập được 53 năm thì có đến 45 năm giáo viên, học sinh phải dạy và học trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Có thời điểm Trường thiếu đến 13 giáo viên. Khó khăn chồng chất song từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên đều quyết tâm "xốc lại" bằng mọi cách, đưa Trường vượt khó để các bậc phụ huynh

yên tâm gửi gắm con em mình.

Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, Trường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi con em quê hương thành lập đội bóng đá để xây dựng, cải tạo phòng học, phòng chức năng. Đến nay, cơ sở vật chất của Trường khang trang với 2 dãy nhà tầng được xây mới, các thiết bị hiện đại đứng ở tốp đầu của huyện. Để duy trì số lượng học sinh đến trường, Ban giám hiệu cùng giáo viên đến từng nhà học sinh, đặc biệt học sinh khó khăn để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và vận động các em đến trường. Nhà trường vận động thành lập quỹ "Trẻ em nghèo vượt khó", "Tài năng học trò"...; cán bộ, giáo viên trích tiền lương giúp đỡ các em mua sách vở, quần áo, góp tiền mua xe đạp, huy động kinh phí xây nhà tình thương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến trường.

Đổi mới, sáng tạo, vượt khó

Trường Tiểu học và THCS An Vũ hiện có 932 học sinh và 40 cán bộ, giáo viên. Với quan điểm "coi trường là nhà, học sinh là con", "mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương tự học

và sáng tạo", 5 năm qua nhà trường có nhiều đổi mới trong quản lý và giảng dạy. Trong quản lý, từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên luôn xác định phải là tấm gương cho học sinh học tập. Với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường không chỉ chú trọng đổi mới cơ sở vật chất, phương pháp dạy học mà còn luôn cập nhật phân mềm hiện đại nhất để vận dụng vào giảng dạy; chỉ đạo các tổ chuyên môn thay đổi hình thức sinh hoạt cho hiệu quả.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương, giáo viên môn Lịch sử, Tổ trưởng Tổ khoa học xã hội chia sẻ: Tại Trường Tiểu học và THCS An Vũ, tất cả các môn học đều quan trọng như nhau, vì vậy cán bộ, giáo viên luôn phải tìm mọi giải pháp, hình thức sinh hoạt chuyên môn để học sinh yêu thích môn học. Chẳng hạn như môn Lịch sử với nhiều học sinh bản thân tôi luôn tìm tòi để đơn giản hóa nội dung, đồng thời tăng cường cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế, trải nghiệm, tổ chức các tiết học thông minh với nhiều hình ảnh

sinh động, hấp dẫn gắn với môn học.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng mang đến sự thay đổi hiệu quả đó là lãnh đạo nhà trường luôn tạo động lực cho cán bộ, giáo viên cống hiến, vươn lên, điều đó thể hiện rõ nhất trong việc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Từng năm học, nhà trường đều phát động phong trào "Mỗi ngày một trang sáng kiến, một trang kinh nghiệm" cho cán bộ, giáo viên, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên với nhau. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của Trường đều có sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp huyện; có 5 đề tài sáng kiến cấp tỉnh, 3 sáng kiến cấp quốc gia, trong đó có 2 giải nhất quốc gia năm 2013 và 2015, 1 giải nhì sáng kiến quốc gia năm 2020, 1 cán bộ được 5 bằng lao động sáng tạo về đổi mới giải pháp sáng kiến khoa học... Trong đổi mới giáo dục, giáo viên tổ chức được nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp. 5 năm qua nhà trường đổi mới được 60 chuyên đề về đổi mới phương pháp kỹ năng rèn luyện học sinh trong nhà trường cùng nhiều mô hình sáng tạo ứng dụng trong dạy và học như mô hình trường học, lớp học thông minh đi động, mô hình sinh thái,... giúp chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên. Trong 2 năm học (2019 - 2020 và 2020 - 2021) Trường Tiểu học và THCS An Vũ xếp thứ nhất toàn huyện thi học sinh giỏi văn hóa. Năm học 2021 - 2022, Trường có 19 học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 năm gần đây Trường có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, chất lượng thi vào lớp 10 THPT nhiều năm liên tục xếp tốp đầu của huyện.

Từ tốp cuối, với nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học và THCS An Vũ đã vươn lên tốp đầu của huyện, được Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Liên đoàn Lao động tặng 2 mô hình thi đua xuất sắc, UBND huyện Quỳnh Phụ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG AN XÃ ĐÔNG HỢP

Thực hiện tốt phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc"

Xã Đông Hợp (Đông Hưng) nằm trên địa bàn của ngõ ra vào huyện, có quốc lộ 10 chạy qua, tạo thuận lợi để người dân kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT). Chính vì thế, Công an xã Đông Hợp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc", góp phần bảo đảm ANTT, ATGT tại địa phương.

Là hộ kinh doanh mặt hàng giày dép, ông Phạm Văn Mạnh, thôn Phong Lôi Tây y thức rất rõ việc để xảy ra hỏa hoạn, cháy, nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ngay khi Công an xã Đông Hợp triển khai xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ông cùng 8 hộ dân tự nguyện tham gia. Ông Mạnh cho biết: Tôi thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa bởi bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ kinh doanh sẽ chủ động phòng ngừa những nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra. Tôi đã mua tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị để sẵn sàng tham gia cứu hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra. Từ ngày tham gia tổ liên gia, tôi thấy yên tâm hơn, các hộ kết nối thông tin với nhau qua hệ thống chuông báo cháy, nếu có sự cố chỉ cần nhấn chuông là các thành viên khác sẽ có mặt cùng đầy đủ trang thiết bị PCCC giúp cho công tác cứu hỏa nhanh hơn, chủ động hơn.

Thượng úy Nguyễn Viết Vũ, Trưởng Công an xã Đông Hợp cho biết: Xã Đông Hợp có 4 thôn với 1.690 hộ và 5.839 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về thành lập mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Chỉ tiêu lãnh đạo Công an tỉnh giao là đến hết tháng 5/2023 xã Đông Hợp xây dựng được 20 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 1 điểm chữa cháy công cộng; nhưng với sự tham mưu kịp thời của Công an xã cùng sự chỉ đạo tích cực

của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân nên đến hết tháng 3/2023 xã Đông Hợp đã thành lập được 23 mô hình, xây dựng được 2 điểm chữa cháy công cộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Công an xã Đông Hợp còn là điểm sáng trong toàn tỉnh khi là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen "Đơn vị gương mẫu chấp hành tốt Điều lệ hộ tịch của nhân dân". Hiện nay, căn cước, chiếu sĩ đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Không chỉ xuất sắc về đích sớm trong việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, những năm qua, xã Đông Hợp luôn là điểm sáng trong công tác bảo đảm ANTT, ATGT của huyện Đông Hưng. Thượng úy Nguyễn Viết Vũ cho biết: Công an xã tập trung tuyên truyền, vận

động nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc", lồng ghép với việc tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT. Toàn xã đã thành lập 11 tổ tự quản về ANTT, ATGT duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần giảm số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nhân dân tích cực phối hợp tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an. Ông Phạm Văn Be, thôn Phong Lôi Tây chia sẻ: Từ ngày các đồng chí công an chính quy về, tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn xã tốt lên nhiều. Người dân yên tâm lao động sản xuất. Tình trạng các cháu học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều gây mất ATGT cũng giảm. Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, làm tốt công tác khai báo

giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh ở địa phương.

Ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hợp đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn song Công an xã luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo đảm ANTT, ATGT. Cán bộ, chiến sĩ rất sâu sát cơ sở, phối hợp với lực lượng an ninh ở các thôn thường xuyên có mặt để xử lý các vụ việc xảy ra, không để phát sinh thành điểm nóng. Chính vì thế, những năm qua số vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, kinh tế địa phương phát triển, tạo thuận lợi sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều năm liền, Công an xã Đông Hợp được Công an tỉnh, Công an huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc".

TIẾN DAT



Công an xã Đông Hợp là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân.

Cho em những ngày hè vui tươi

Khi trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc tổ chức đoàn, đội các cấp tích cực vào cuộc, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bổ ích, giúp các em vui chơi và trau dồi kỹ năng sống.

Công việc không ổn định, 3 con còn nhỏ, kinh tế rất khó khăn nên khi nhận được sự quan tâm từ đoàn thanh niên các cấp,

chị Nguyễn Thị Mai, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) rất cảm động. Chị cho biết: Tôi rất ít khi mua quà cho các con nên năm nay, ngày Quốc tế thiếu nhi được nhận quà từ đoàn thanh niên, các con vui lắm; cũng rít, háo hức hỏi xem hè này được mẹ cho đi sinh hoạt hè thế nào. Em Nguyễn Thị Hải Yến, con gái chị Mai phấn khởi: Em nghe các anh chị

thanh niên nói là hè được đi học bơi miễn phí, được tập múa hát. Em sẽ đưa 2 em của em đi xem em tập.

Món quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho em Mai và các em nhỏ trong tỉnh là mở đầu cho chuỗi hoạt động của các cấp bộ đoàn, đội trong dịp hè năm nay. Để góp phần cho các em thiếu nhi, học sinh có ngày hè vui tươi, hiện tổ chức đoàn, đội ở các địa

phương đang tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hè phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, với các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

và hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Hưng Hà cho biết: Hè năm nay, đặc biệt là trong tháng hành động vì trẻ em, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", các cấp bộ đoàn, đội trong huyện tập trung tổ chức các hoạt động để phát huy quyền tham gia của trẻ em. Để qua đó thiếu nhi, học sinh có thể thể hiện được tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của mình đối với những vấn đề mà các em đang quan tâm. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ thiếu niên nhi đồng, trong đó đặc biệt là hướng tới đối tượng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng về các kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng sống thực hành xã hội và tổ chức rèn luyện thể chất cho các em.

Kỳ nghỉ hè của học sinh cũng là dịp triển khai chuỗi hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Bởi vậy, các cấp bộ đoàn, đội địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động:

ôn tập văn hóa, tặng quà, học bổng, tổ chức khám bệnh, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em... Chỉ Định Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội đặt ra chỉ tiêu hỗ trợ ít nhất 6.900 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tối thiểu 2 trại hè, trại kỹ năng dành cho thiếu nhi; 80 lớp bồi dưỡng năng khiếu, 50 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; vận động, trao tặng 3 bể bơi đi động, bể bơi cố định; xây dựng, trao tặng 1 ngôi nhà khàn quảng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Việc tổ chức các hoạt động hè tại địa phương không chỉ góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi mà còn giúp gia đình quản lý, hướng các em vào những hoạt động ý nghĩa, phù hợp. Sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, quản lý, giáo dục hè của các cấp bộ đoàn, đội sẽ giúp các em có một kỳ nghỉ bổ ích, lý thú, an toàn.

KUÂN PHƯƠNG



Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại chương trình khai mạc hoạt động hè năm 2023 của Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Kỳ nghỉ hè luôn là điều mong chờ của con trẻ và là sự trăn trở của cha mẹ về việc làm thế nào để thời gian hè của con trôi qua thật sự bổ ích và lý thú.

- Đọc truyện sách
- Học những kỹ năng chăm sóc bản thân (bước dây giày; là, giặt, phơi quần áo; rửa bát đĩa...)
- Học bơi
- Tự ghi chép và quản lý thu chi cá nhân (>10 tuổi)
- Nấu một bữa ăn đơn giản (trẻ từ 5 tuổi có thể vào bếp cùng mẹ)
- Học các môn năng khiếu (vẽ, hát, múa, diễn kịch, chơi cờ, bóng rổ...)
- Tham gia trại hè để trải nghiệm cảm giác hòa nhập thật sự vào môi trường mới

https://infographics.vn